

คริวของโลก-ขอให้ฝันเป็นจริง



ดุลยภาพ ดุลยพินิจ

มิงสรรพ์ ชาวสอาด

สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปีนี้เป็นปีทองของเกษตรกรทั่วโลกราคาพืชผลขยับตัวสูงขึ้น เกิดเป็นอานิสงส์กับรัฐบาลใหม่ที่จะไม่ต้องปวดหัวกับราคาสินค้าพืชผล แคมป์ยังได้ ร.ม.ต.ใหม่ที่เป็นมือการตลาดมาดูแลกระทรวงพาณิชย์อีก หวังว่าความฝันที่จะให้ประเทศไทยเป็นคริวของโลกจะเป็นจริงในที่สุด

ปัจจัยที่สนับสนุนความฝันที่ไทยจะเห็นคริวของโลกเกิดจากการขยายตัวของเศรษฐกิจจีน เราแอบหวังอยู่ลึกๆ ว่า จีนออกจะมีประชาชนมากมายเช่นนั้น น่าจะต้องการอาหารจำนวนมาก แต่ขายเงินประเทศเดียวกันก็จะรวยแล้ว

ลองมาดูข้อมูลเกี่ยวกับการค้าอาหารของโลกกันสักหน่อยว่า เราอยู่ที่ตำแหน่งใดในการค้าอาหารของโลก

การค้าอาหารของโลกก็มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ระหว่างปี พ.ศ.2543-2549 มีอัตราขยายตัวเฉลี่ยเกือบร้อยละ 10

ไทยเป็นผู้ส่งออกอาหารลำดับ 15 ของโลก ขณะนี้มีสัดส่วนตลาดประมาณเพียงร้อยละ 2 ของการค้าอาหารโลก

ประเทศเบอร์หนึ่งได้แก่ สหรัฐ ซึ่งครองตลาดโลกถึงร้อยละ 9

เพราะฉะนั้นที่อดีตนักการเมืองชั้นนำของไทยเคยพูดไว้ว่า ไทยเป็นอภิมหาอำนาจด้านการเกษตรของโลกก็คงไม่จริง เพียงแต่เราเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ในบางสินค้า เช่น ข้าว ผลไม้ มันสำปะหลัง

ที่น่าสนใจก็คือ ประเทศจีนซึ่งคนไทยบางคนคิดว่าเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดก็น่าจะเป็นผู้นำเข้าอาหารรายใหญ่ของโลก แต่กลับกลายเป็นว่า จีนเป็นประเทศที่ส่งออกมากเป็นอันดับ 8 ของโลก ครองตลาดถึงร้อยละ 3.7 มากกว่าไทยเสียอีก และเป็นผู้ส่งออกสุทธิคือ รายได้จากการส่งออกมากกว่าการนำเข้า

ดังนั้น จีนจึงกลายเป็นคู่แข่งในเอเชียที่จะเป็นคริวของโลกแข่งกับไทย ถึงแม้ว่าจะทดแทนกันไม่ได้เต็มที่ก็ตาม

ยิ่งไปกว่านั้นญี่ปุ่นซึ่งเป็นที่ประเทศพัฒนาแล้วและถือเป็นตลาดอาหารมีคุณภาพขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ยังสั่งอาหารจากจีนมากเป็นอันดับ 1



ส่วนการนำเข้าอาหารของสหรัฐนั้น ไทยมีสัดส่วนการตลาดคิดเป็นร้อยละ 3.5 แต่สัดส่วนการตลาดของจีนก็ยังสูงกว่าไทย (ร้อยละ 4.7) แม้แต่ใน EU จีนก็มีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 1.1 สูงกว่าไทยที่มีสัดส่วนการตลาดร้อยละ 0.6

และจีนมีแนวโน้มการส่งออกในสัดส่วนที่สูงขึ้นเรื่อยๆ ในขณะที่สัดส่วนการส่งออกของไทยค่อนข้างคงที่

โอกาสของไทยน่าจะอยู่ที่การส่งออกสินค้าอาหารคุณภาพสูง ซึ่งจีนยังไล่ตามเราไม่ทัน การศึกษาของคุณกฤติยาพร วงษา ศูนย์ศึกษาจีน-จีเอ็มเอส สถาบันวิจัยสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบว่า การส่งออกของจีนไปยังสหรัฐ มีอัตราเติบโตสูงกว่าไทยและไทยมีการพัฒนาคุณภาพสินค้าที่ดีขึ้น

จุดอ่อนของจีนอยู่ที่ความปลอดภัยทางอาหาร ในบรรดาอาหารนำเข้าที่แล้ว (พ.ศ.2550) มีการตีกลับ 16,174 ครั้ง เป็นของจีนร้อยละ 12.2 ของไทยแค่ร้อยละ 1.94

แต่หากคิดต่อทุกๆ ล้านเหรียญสหรัฐที่นำเข้า สัดส่วนการตีกลับสินค้าของจีนจะอยู่ที่ 2 ครั้ง ส่วนไทยจะอยู่ที่ 0.38 ครั้ง นับว่าไทยยังดีกว่ามาก

แต่รัฐบาลจีนนั้นไม่เหมือนรัฐบาลไทย ตรงที่ทำอะไรจริงจัง แล้วเห็นผลชัดเจน ใครคอร์รัปชั่นทำให้ประเทศเสียหายก็ถูกประหารชีวิต ข้าราชการจึงกลัวกันหัวหด ไม่กล้าปล่อยปละละเลย

ตัวอย่างที่คุณกฤติยาพรยกมาพูดให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ศูนย์หมิงฟัง เป็นกรณีศึกษาเกี่ยวกับกิมจิ ในปี พ.ศ.2548 รัฐบาลเกาหลีใต้ พบว่า กิมจิที่นำเข้าจากจีนมีโซไฟยาริ รัฐบาลจีนต้องดำเนินการตรวจสอบกิมจีก่อนส่งออกแบบร้อยละ 100 คือ ตรวจสอบทุกล็อตเกาหลีใต้จึงจะยอมนำเข้า

หลังจากนั้น ในปี พ.ศ.2550 รัฐบาลเกาหลีใต้อนุญาตให้ลดการตรวจสอบลงเป็นร้อยละ 20 จีนจึงสามารถส่งกิมจิไปเกาหลีใต้ได้กว่า 200,000 ตัน โดย

มติชน

Matichon

Circulation: 500,000

Ad Rate: (FC) 1,550 (BW) 1,100

Section: First Section/กระแสรวทัศน์

วันที่: พุธ 9 เมษายน 2551

ปีที่: 31

ฉบับที่: 10987

หน้า: 6(ขวา)

Col.Inch: 89.25

ADValue: (B/W) 98,175

(FC) 138,337.50

PRValue(x3): (B/W) 294,525

(FC) 415,012.50

หัวข้อข่าว: ดุลยภาพ ดุลยพินิจ: ครีวของโลก - ขอให้ฝันเป็นจริง

ไม่พบไข้พวยอีก

ศกยภพของไทรนั้น นับว่าดีกว่าจีน เพราะสิ่ง
แวดล้อมเรายังสะอาดกว่าทำให้วัตถุบสะอาดไปด้วย
แต่ในขณะที่จีนกำลังดิ้นรนแก้ไขปัญหาล้างแวดล้อม
ไทรยังไม่มึนโยบายแก้ไขมลพิษที่เป็นรูปธรรม จีนเก็บ
ภาษีสิ่งแวดล้อม ภาษีน้ำเสียมาตั้งแต่ปีมะโวไทรเดียว
นี้ยังไม่เก็บภาษีสิ่งแวดล้อมเลย ถ้าปล่อยให้เป็นอย่าง
นี้ไปเรื่อยๆ สักวันสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยก็อาจจะ
สกปรกจนขยความเป็นครีวของโลกไม่ได้
ที่น่าเป็นห่วงก็คือ การปนเปื้อนของโลหะหนักใน
อาหารทะเลประเภทหอยและปลาหมึก

การเป็นครีวของโลก จึงไม่ใช่หน้าที่ของกระทรวง
พาณิชย์แต่เพียงกระทรวงเดียว แต่ต้องรวมไป
ถึง กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนกระทรวง
การคลังที่ต้องออกมาตรการทางภาษีด้วย
โชคดีที่กรมฉวัญ เป็นรองนายกฯ ด้วยช่วยเจรจา
ให้หมอล็ยบรมวงจัดการสิ่งแวดล้อมเสียที การเป็น
ครีวของโลกจะได้ยั่งยืน
และที่สำคัญก็ขอให้ระมัดระวังรักษาสุขภาพด้วย จะ
ได้ไม่ตกโหล่ยมองมาอีก ยิ่งนายกฯ บอกว่ามีพวก
หน้าตาพอดูได้อยู่ไม่กี่คน